

# Toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk đạt giải thưởng Purity Award

20:36 16/05/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Để đạt được giải thưởng Purity Award của Mỹ - giải thưởng khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của nguyên vật liệu sản phẩm dành cho trẻ em, các sản phẩm của Vinamilk phải trải qua quá trình kiểm tra thành phần công thức với hơn 400 chỉ tiêu.**



Toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk đạt giải thưởng Purity Award

## **Người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chí an toàn và tinh khiết của thực phẩm**

Theo các nhà khoa học, các chất độc hại như thủy ngân, chì, amiang, dioxin, PCB... được thải ra từ các công trình công nghiệp đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí, nước và đất, từ đó tác động đến nguồn nguyên liệu thực phẩm.

Ngoài ra, hạt vi nhựa xuất hiện trong thực phẩm do quy trình sản xuất và bao bì không được kiểm soát chặt chẽ... đã trở thành mối nguy hại lớn cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ - đối tượng dễ bị

ảnh hưởng bởi thể trạng non nớt, gây ra các vấn đề về sức khỏe, như chậm phát triển, suy dinh dưỡng, giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý, ung thư, và nhiều bệnh lý khác.

Hiện nay, việc lựa chọn thực phẩm của người Việt đang có sự thay đổi rõ nét. Nếu như trước kia, người tiêu dùng chỉ quan tâm đến giá cả và thành phần dưỡng chất, thì giờ đây tiêu chí an toàn và tinh khiết của sản phẩm đang được đặt lên hàng đầu. Các sản phẩm không chứa chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo vị, hạt vi nhựa, hay các loại hóa chất độc hại khác... được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Một nghiên cứu của Nielsen cho thấy, với nhận thức ngày càng tăng cao, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình, nhất là khi tình trạng ô nhiễm môi trường và hạt vi nhựa có trong thực phẩm đang gây ra những tác động tiêu cực tới sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

### **Sữa bột trẻ em Vinamilk đáp ứng hơn 400 chỉ tiêu về chất lượng và tinh khiết**

Là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, luôn chú trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, từ nhiều năm nay, Vinamilk đã đặt tiêu chí tinh khiết lên hàng đầu trong quá trình sản xuất và kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra.

Thành quả cho nỗ lực và tâm huyết này đã được ghi nhận khi Vinamilk trở thành công ty đầu tiên tại châu Á sở hữu toàn bộ thương hiệu sữa bột trẻ em đạt giải thưởng Purity Award của Clean Label Project (CLP) - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, được thành lập và hoạt động với sứ mệnh mang lại sự trung thực và minh bạch cho nhãn mác thực phẩm. Ngoài các chứng nhận an toàn nói chung, Purity Award là giải thưởng khắt khe nhất từ CLP về sự tinh khiết khi được áp dụng cho các sản phẩm dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt chú trọng kiểm tra các vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trong những năm đầu đời, như kim loại nặng, siêu vi nhựa, các chất hóa học có hại khác trong sản phẩm.

Để đạt được giải thưởng uy tín toàn cầu này, các sản phẩm của Vinamilk tham gia, bao gồm Optimum Gold, YokoGold, ColosGold, Pedia Kenji, Dielac Grow Plus, Dielac Alpha và Dielac Alpha Gold phải trải qua quá trình sàng lọc, kiểm tra thành phần công thức với hơn 400 chỉ tiêu thuộc các nhóm kim loại nặng, siêu vi nhựa, các chất hoá học có hại khác trong sản phẩm. Các kiểm tra này được thực hiện tại các phòng xét nghiệm độc lập theo yêu cầu của CLP để bảo đảm sự chính xác của các phép thử và tính minh bạch của kết quả được công bố.

"Người tiêu dùng ngày càng có đòi hỏi cao hơn về chất lượng và sự minh bạch về thông tin của các sản phẩm họ tin tưởng và lựa chọn, đặc biệt là đối với thực phẩm cho trẻ em. Các giải thưởng được CLP trao cho các thương hiệu có sản phẩm chú trọng đến độ tinh khiết của các thành phần. Vì vậy, chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực và tích cực của các doanh nghiệp như Vinamilk trong việc luôn thiết lập các chuẩn cao hơn cho các sản phẩm sữa dành cho trẻ em", bà Jaclyn Bowen, Giám đốc điều hành CLP chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Khối Nghiên cứu và phát triển của Vinamilk cho biết, với các yêu cầu và phương pháp kiểm tra khắt khe, các chứng nhận và giải thưởng Purity Award thực sự đặt ra tiêu chuẩn cao hơn trong quy định về thực phẩm trẻ em. Việc đạt các chứng nhận này cũng là một sự khích lệ lớn dành cho Vinamilk để tiếp tục thực hiện cam kết mang đến các sản phẩm dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế cho người Việt Nam, đặc biệt là trẻ em.

Bên cạnh các sản phẩm sữa bột, 2 sản phẩm sữa tươi khác của Vinamilk là Vinamilk Green Farm và 100% Organic cũng là các sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới đạt được chứng nhận về Clean Label cho các thương hiệu không chỉ có sự minh bạch về sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, mà còn trong việc ghi nhãn sản phẩm.

Với các kết quả này, Vinamilk là công ty đầu tiên tại châu Á sở hữu cả sản phẩm sữa tươi và sữa bột trẻ em đạt được các chứng nhận và giải thưởng từ CLP.



Các sản phẩm sữa bột của Vinamilk được sản xuất trong dây chuyền khép kín, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe

### **Vinamilk đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng**

Vinamilk là công ty sữa hàng đầu Việt Nam, hiện nằm trong top 40 công ty sữa lớn nhất toàn cầu, thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới và tiềm năng nhất toàn cầu 2022.

Với hệ thống 15 trang trại bò sữa, 17 nhà máy trong và ngoài nước cùng 250.000 điểm bán trên khắp Việt Nam, Vinamilk đang dẫn đầu thị trường sữa ở các ngành hàng chính như sữa nước, sữa bột trẻ em, sữa đặc... và là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn nhiều nhất.

Vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, tính đến hiện tại, Vinamilk đã đầu tư vào 3 nhà máy tại Mỹ, New Zealand, Campuchia và một tổ hợp trang trại bò sữa tại Lào, với các sản phẩm được xuất khẩu đến 58 nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN....

Hiện nhà máy sản xuất sữa bột của Vinamilk đều đạt các tiêu chuẩn như: ISO 9001, FSSC 22000, Halal... và được FDA (Mỹ) chứng nhận đăng ký, đáp ứng cho việc xuất khẩu đến các thị trường khác nhau. Điều này giúp bảo đảm độ chính xác gần như tuyệt đối, tạo ra những lon sữa với chất lượng đồng đều, an toàn cho người tiêu dùng đặc biệt là trẻ em.

Vinamilk là công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất được sữa bột trẻ em trong nước từ năm 1990. Trải qua 33 năm nỗ lực phát triển về cả năng lực sản xuất, R&D, hợp tác quốc tế, tính đến nay, Vinamilk đã có nhiều nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng, như Dielac, Optimum Gold, Pedia Kenji, YokoGold, ColosGold...

Năm 2021, Vinamilk là nhà sản xuất đứng đầu về sản lượng trong ngành hàng sữa bột trẻ em tại Việt Nam (theo Công ty nghiên cứu thị trường AC Nielsen Việt Nam), với danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Không chỉ có chỗ đứng tại thị trường trong nước, sữa bột cũng là ngành hàng có sản lượng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất của Vinamilk hiện nay.

Song song với việc không ngừng cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm có độ an toàn và tinh khiết cao, Vinamilk còn hợp tác chiến lược với nhiều tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới, nhằm nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng vào các dòng sản phẩm sữa bột trẻ em đạt chuẩn quốc tế và tiến gần tới chuẩn vàng sữa mẹ./.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/toan-bo-san-pham-sua-bot-tre-em-cua-vinamilk-dat-giai-thuong-purity-award>